

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม  
ภารกิจของเทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



**การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต**  
**(วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป**  
**ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ชั้น ๒**

.....

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ชั้น ๒ นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม**

การมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิตเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม**

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิตเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบไปด้วย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต รวมจำนวน ๓๐ คน โดยมีมติที่ประชุม "เห็นชอบ" ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนฯ เสนอ และนำไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงาน และดำเนินงาน ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**๓. ผลจากการมีส่วนร่วม**

การที่จะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเทพสถิต ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมทั้งโครงการ / กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเทพสถิต ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นสามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดำเนินงานประจำปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

#### **๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน**

เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิตเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปประกาศใช้ในการจัดทำเป็นแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป